

Xây dựng gia đình văn hóa từ sự mẫu mực

CHÂU GIANG

Tích cực, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, luôn giáo dục cháu con trong gia đình, dòng họ gìn giữ nền nếp gia phong, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng..., suốt 20 năm qua, gia đình ông Nguyễn Sỹ Cư ở tại Tiểu khu 8 (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) luôn được các cấp công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu. Gia đình ông là một trong những gương điển hình trong 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Vốn nguyên là cán bộ đoàn địa chất công tác tại tỉnh Quảng Bình, khi về nghỉ hưu tại địa phương, ông Nguyễn Sỹ Cư luôn tâm niệm “xây dựng gia đình tốt để góp sức xây dựng xã hội tốt”, và muốn tạo dựng được gia đình thực sự ấm no, hạnh phúc thì cần thực hiện đúng phương châm “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Ông luôn đi đầu tuân thủ đồng thời nhắc nhở mọi người trong gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đúng quy ước, hương ước của tiểu khu. Bên cạnh đó, ông Cư còn tích cực động viên, kêu gọi bà con trong tiểu khu tham gia tốt các hoạt động, phong trào của địa phương như góp sức giữ gìn ổn định trật tự, an ninh trong khu dân cư, bảo vệ môi trường thôn xóm sạch đẹp, vệ sinh; hưởng ứng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương, ở huyện... Tiểu khu 8 thuộc khu vực trung tâm của thị trấn Hoàn Lão, với sự tự giác, tự nguyện bồi đắp ý thức qua từng ngày và thể hiện bằng những hành động cụ thể của người dân ở đây đã góp sức xây dựng khu phố ngày càng thêm sáng - xanh - sạch - đẹp. Hiểu được rằng tinh thần đoàn kết là sức mạnh gắn kết tình cảm cộng đồng, làng xóm, bản thân mọi thành viên trong gia đình ông Cư cũng đều tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của tiểu khu; đoàn kết, thân thiện, chân tình với mọi người, tương trợ, giúp đỡ nhiệt tình bà con lối xóm khi có việc hiếu, việc hỉ, khi gặp khó khăn hoạn nạn; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện với

số tiền đóng góp mỗi năm hàng triệu đồng... Gia đình ông có lối sống giản dị, chan hòa, được bà con lối xóm tin yêu.

Ông Nguyễn Sỹ Cư cho biết: “Dù vợ chồng tôi mỗi người có nghề nghiệp, công việc khác nhau, nhưng luôn có ý thức xây dựng gia đình mẫu mực, ấm no, hạnh phúc, bình đẳng. Mỗi một thành viên trong gia đình đều có ý thức phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống, nhất là khi gia đình tôi quy tụ nhiều thế hệ thì càng cần chú trọng giữ vững gia phong”. Vợ ông, bà Phan Thị Thủy đã nhiều năm liền là hội viên xuất sắc của Hội phụ nữ, Hội viên Hội nông dân tiêu biểu. Đảm đang việc đồng áng, chăn nuôi phát triển kinh tế để tạo thêm nguồn thu nhập, người phụ nữ cần cù, siêng năng, chịu khó ấy mấy chục năm qua đã sát cánh cùng ông xây dựng gia đình ấm êm, chăm sóc mẹ già, tạo điều kiện để chồng yên tâm công tác, nuôi các con chăm ngoan, học giỏi. Đến nay, các con ông đều trưởng thành, có công việc ổn định và cũng rất nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, thiện nguyện, được cơ quan, đơn vị đánh giá cao; con

gái đầu tiên là giáo viên đang công tác tại Trường THCS thị trấn Nông trường Việt Trung, con trai thứ hai tốt nghiệp Trường Đại học Y Huế và hiện đang công tác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, con trai thứ ba cũng đã tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ hóa thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và hiện tại cũng đã đi làm. Theo ông Cư, muốn nuôi dạy các con trưởng thành một cách hiệu quả thì bố mẹ phải luôn lấy mình làm gương để răn dạy, bảo ban các con nên người, tạo dựng nền nếp gia phong bền vững, tốt đẹp, con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vợ chồng chung thủy, anh em đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau... Từ gia đình yên ấm, hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ thì sẽ tạo ra môi trường tốt để các thành viên trong gia đình không ngừng nâng cao nhận thức, trở thành người có ích cho xã hội; cũng đồng thời tạo ra sức mạnh tinh thần to lớn, thành lũy vững chắc giúp mọi người trong gia đình chống lại những tiêu cực từ bên ngoài, những mặt trái của cơ chế thị trường như lối sống thực dụng, vô cảm, các tệ nạn xã hội, hệ lụy từ các sản phẩm văn hóa độc hại v.v...

Từ năm 2000 đến nay, gia đình ông Nguyễn Sỹ Cư và bà Phan Thị Thủy đều được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu của thị trấn Hoàn Lão nói riêng và huyện Bố Trạch nói chung. Gia đình ông, cùng với những gương điển hình tiêu biểu khác đã góp phần tích cực, hiệu quả vào việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong suốt hai thập niên qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cũng như trong giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam ■

C.G

“Dân vận khéo”...

(Tiếp theo trang 17)

vững; Phong trào thanh niên lập nghiệp của Đoàn Thanh niên... Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung vào những nghề phù hợp với địa phương như: Nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, nghề nuôi ong lấy mật, trồng cây công nghiệp, xây dựng, vận tải... Có nhiều ngành nghề đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Từ những hoạt động ý nghĩa trên trong những năm qua công tác giảm nghèo của xã Đại Trạch đã đạt được nhiều kết quả, nổi bật là tỷ lệ hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Chỉ tính riêng trong 10 năm, từ năm 2010 xã Đại Trạch có 174 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8,1%, đến cuối năm 2019 toàn xã còn 33 hộ nghèo chiếm 1,42%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 47 triệu đồng/người/năm.

Ngoài ra, từ phong trào cũng đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Xã đã tích cực xây dựng quỹ vì người nghèo với nhiều hình thức như tổ chức đêm văn nghệ “Vòng tay nhân ái”, vận động sự đóng góp, ủng hộ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ở địa phương và con em quê hương đang làm ăn ở nước ngoài. Bình quân mỗi năm người dân đã ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 90 triệu đồng. Và từ nguồn quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 75 nhà ở, trao tặng trên 700 suất quà trong dịp Tết Nguyên đán và khai giảng năm học mới.

“Cấp ủy, chính quyền và nhân dân Đại Trạch quyết tâm tiếp tục chung sức đồng lòng, phát huy tốt hiệu quả công tác dân vận để gặt hái thêm nhiều thành tích, sớm đưa xã cán đích nông thôn mới kiểu mẫu trên chặng đường tiếp theo” - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Trạch Trần Xuân Nghi khẳng định ■

M.N